



# รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความ เสี่ยงต่อการรับสินบน

ประจำปีงบประมาณ 2567



## บทนำ

ตามที่สถานีตำรวจภูธรคอนสาร ได้ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน และได้มีแผนบริหารความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของหน่วยงาน นั้น

สถานีตำรวจภูธรคอนสารได้ ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน เป็นกิจกรรมและการดำเนินการตามมาตรการเพื่อบริหารความเสี่ยงต่อการรับสินบน โดยดำเนินการ แยกตามสายงาน ในหน่วยงาน อันได้แก่

- ๑.งานอำนวยราชการ
- ๒.งานป้องกันปราบปราม
- ๓.งานจราจร
- ๔.งานสืบสวน
- ๕.งานสอบสวน

โดยได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม มีภาพแสดงกิจกรรมการดำเนินการตามมาตรการ ดังรายงานผลการดำเนินการ และ หน่วยงานได้เปิดเผยข้อมูลการดำเนินการเป็นการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบตามรายงาน จัดทำโดยคณะทำงาน ขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA ) ของสถานีตำรวจภูธรคอนสาร มีรายละเอียดตามข้อมูลแนบท้ายนี้

ว่าที่ พ.ต.อ.



( พงศ์สุข คงปัญญา )

ผกก.สภ.คอนสาร

รายงานผลการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

สถานีตำรวจภูธรคอนสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

งานอำนวยความสะดวก

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
การตรวจรับวัสดุที่จัดซื้อไม่ครบตาม จำนวน หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญา แลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ ผู้ประกอบการเสนอให้	๑.ห้ามมิให้คณะกรรมการพิจารณาผลหรือกรรมการจัดซื้อวัสดุเป็นกรรมการตรวจรับวัสดุ ๒.คณะกรรมการตรวจรับไม่ น้อยกว่า ๓ คน ๓.คณะกรรมการตรวจรับ ปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจัง และ ด้วยตนเอง	๑.ตรวจรับวัสดุ ณ ที่ทำการ สภ. ๒.ตรวจรับวัสดุให้ถูกต้องครบถ้วน และดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว ๓.ในกรณีที่วัสดุไม่เป็นไปตามสัญญาให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อสั่งการ

งานป้องกันปราบปราม

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ แลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง	มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งวางแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นในการปฏิบัติหน้าที่ มีการนำเทคโนโลยี มาช่วยในการป้องกันการทุจริต เช่น การใช้กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่ การติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบ ตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น	ผู้บังคับบัญชาออกคำสั่ง กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งวางแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกครั้ง

งานจรรยา

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
<p>ผู้กระทำกฎหมายจรรยาเสนอเงินหรือผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ จรรยาจรแลกกับการไม่ดำเนินคดี หรือ เขียนใบสั่ง</p>	<p>๑.ผู้บังคับบัญชาทุกระดับอบรม กำชับข้อสั่งการ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ก่อนปล่อยแถวออกปฏิบัติงาน</p> <p>๒.หัวหน้างานจรรยา ออกตรวจตรา ตาม จุดอำนวยการจรรยา อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๓.ตรวจสอบระบบใบสั่ง PTM ให้มีความถูกต้องตามระเบียบ</p> <p>๔.ดูแลสวัสดิการเจ้าหน้าที่ ตำรวจ จรรยาที่มีความเดือน ร้อนทาง สถานภาพทางการเงิน</p> <p>๕.มีการดำเนินการทางวินัย และ อาญา กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ จรรยาที่เรียกรับเงินหรือ ผลประโยชน์</p> <p>๖.มีช่องทางและระบบการ จัดการ เรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่พบเห็นการกระทำความผิดของ เจ้าหน้าที่</p>	<p>๑. หัวหน้างานจรรยาอบรมปล่อยแถว เจ้าหน้าที่ตำรวจจรรยา ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่เป็น ประจำและสม่ำเสมอ</p> <p>๒.ผกก.๑ ออกตรวจสอบ ตามจุด โดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า</p> <p>๓.หัวหน้างานจรรยา ออก ตรวจสอบตามจุดโดยไม่ได้ แจ้งล่วงหน้า</p> <p>๔.หัวหน้างานจรรยา ตรวจสอบต้น ชั่วใบเสร็จ รับ เงินการชำระค่าปรับ ตาม ระเบียบปฏิบัติอย่างจริงจัง</p> <p>๕.หัวหน้างานจรรยา ตรวจสอบ เรื่องร้องเรียนเพื่อดำเนินการตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๖.ลงโทษทางวินัยและ อาญา เจ้าหน้าที่ตำรวจ จรรยาที่กระทำ ผิดเพื่อไม่ให้ เป็นแบบอย่าง</p>

งานสืบสวน

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
<p>ผู้กระทำผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี</p>	<p>๑.ออกคำสั่งมาตรการควบคุม และเสริมสร้างความประพฤติ และวินัยข้าราชการตำรวจตาม คำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗</p> <p>๒.แบ่งหน้าที่รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติอย่างชัดเจน เช่น ผู้ค้น ผู้ควบคุม ผู้ซักถาม ผู้ทำบันทึก ผู้ตรวจสอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓.รอง ผกก.สส.๑/สว.สส.๑ ควบคุมการปฏิบัติในทุก ขั้นตอน</p> <p>๔.ผกก.๑ ซักถามขยายผลด้วยตนเอง</p> <p>๕.มีการรายงานผลการจับกุม ต่อหน่วยเหนือตามระเบียบ</p> <p>๖.มีการรายงานผลคดีถึงที่สุด ในระบบคดี สน.</p> <p>๗.มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน โดยตรงต่อ ผกก.๑</p>	<p>๑.งานอำนวยความสะดวก ตาม คำสั่ง ตร.๑๒๑๒ มอบหมายการกำกับดูแล ข้าราชการตำรวจ ภาพรวม สน.</p> <p>๒.งานสืบสวน ออกคำสั่ง กำกับการปฏิบัติ มอบหมาย หน้าที่ รับผิดชอบของผู้ ปฏิบัติให้ชัดเจน ตรวจสอบ ได้</p> <p>๓.รอง ผกก.สส.๑ กำกับ ดูแล การปฏิบัติในทุก ขั้นตอน</p> <p>๔.สว.สส.๑ ควบคุมการ ปฏิบัติใน ทุกขั้นตอน</p> <p>๕.ผกก.๑ ซักถามขยายผล การจับกุมเพื่อทราบรายละเอียดแห่ง การจับ</p> <p>๖ . พนักงานสอบสวน ตรวจสอบ บันทึกการจับ ของกลางในคดี และ พยาน หลัก ฐานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๗. รอง ผกก.๑ ที่รับผิดชอบ งาน ยาเสพติด กำกับ ดูแล ตรวจสอบ</p> <p>๘.หากมีหมายเรียกเป็น พยาน จำเลยต้องรายงานให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ</p> <p>๙.ปฏิบัติตามคำสั่งพนักงาน อัยการ ผู้รับผิดชอบคดี</p>

งานสอบสวน

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
<p>รวบรวมพยานหลักฐานช่วยเหลือ คู่กรณีที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ ตอบแทน</p>	<p>๑.การสอบสวนของพนักงาน สอบสวนให้ปฏิบัติตาม หลัก กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวล ระเบียบตำรวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะ ๘ ตลอดจนระเบียบ คำสั่ง สำนักงาน ตำรวจแห่งชาติเป็น สำคัญ</p> <p>๒.เมื่อมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการ สอบสวน</p> <p>๒.๑.ผู้บังคับบัญชาต้องสนใจรีบ พิจารณาสั่งการให้ตรวจสอบ ข้อเท็จจริงโดยเร็ว และรายงาน ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกหนึ่ง ชั้น ผู้บังคับบัญชาที่รับรายงานต้อง ติดตามผลปฏิบัติและสั่งพิจารณา การแก้ไขปัญหาเพื่อให้การ สอบสวนเป็นไปโดยถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม</p> <p>๒.๒.ถ้าเห็นสมควรเรียกสำนวนการ สอบสวนมาตรวจและพิจารณาสั่ง การ โดยรับผิดชอบทำการสอบสวน เสียเองหรือควบคุมการสอบสวน อย่างใกล้ชิดเพื่อกำกับดูแลให้การ สอบสวนเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว บริสุทธิ์ ยุติธรรมแก่ทุกฝ่าย</p> <p>๒.๓.แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้อง ทราบภายใน ๗ วัน และแจ้งผลการ ดำเนินการให้ทราบอีกครั้งหลัง เสร็จ สิ้นกระบวนการ</p>	<p>๑.เมื่อรับแจ้งเหตุให้รีบ ไปตรวจ สถานที่เกิดเหตุ โดยเร็วอย่างไม่ ชักช้า</p> <p>๒.การจัดทำบันทึกการ ตรวจ สถานที่เกิดเหตุ เป็นบันทึกที่ พนักงาน สอบสวนจัดทำขึ้นแต่ ฝ่ายเดียวให้รีบจัดทำให้ เสร็จ โดยเร็ว</p> <p>๓ . การรวบรวมพยานหลักฐาน ระบุดัง การได้มาอย่างไร และดำ เ เนินการกับพยานหลักฐานนั้น อย่างไร</p> <p>๔.การสอบสวนเสร็จสิ้น มี ความเห็นทางคดี อย่างไร โดย บันทึกรายละเอียด ในบันทึก พนักงาน สอบสวนปฏิบัติอย่าง ต่อเนื่อง รวดเร็ว เพื่อ เป็น ประโยชน์ในทาง พิจารณาคดี อย่าง ต่อเนื่อง</p>